

Phụ lục
TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ
CỦA CỬ TRI HUYỆN ĐẮK TÔ TRƯỚC VÀ SAU KỶ HỌP THỨ 6
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XII; KỶ HỌP THỨ 7 HĐND
HUYỆN KHÓA XIV

*(Ban hành kèm theo Báo cáo số 184 /BC-UBND ngày 08 tháng 5/2024
của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô)*

**A. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT
CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP HUYỆN (14)**

I. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ NHIỀU LẦN: Không có.

II. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CHUNG: Không có.

III. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỤ THỂ (14)

Trong đó đã trả lời, giải quyết xong 09 ý kiến, kiến nghị; đang xem xét, giải quyết 05 ý kiến, kiến nghị, cụ thể:

1. Các ý kiến, kiến nghị đã được trả lời, giải quyết xong:

1.1. Cử tri Trần Mạnh Hùng, Khối 3, thị trấn Đắk Tô kiến nghị:

- Trước Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện, cử tri khối 3 có kiến nghị về việc “Đường Huỳnh Thúc Kháng hiện đang thi công, độ dốc đường thiết kế không bám theo hiện trạng đường cũ mà hạ độ dốc quá nhiều dẫn đến các hộ dân không có đường vào nhà phải làm bậc tam cấp đi lên nhà (có hộ nền nhà cao hơn mặt đường 70 cm). Đề nghị chủ đầu tư công trình kiểm tra, có giải pháp khắc phục để thuận tiện cho người dân sinh sống”. UBND huyện đã có trả lời kiến nghị cử tri “UBND huyện đã quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường với kết cấu nền, mặt đường bằng bê tông nhựa và hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần chỉnh trang đô thị. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các hộ dân chủ động, đào hạ coss nền, tạo lại lối đi cho thuận tiện⁽¹⁾. Tuy nhiên, hiện trạng sau khi làm đường có nền nhà một số hộ cao hơn mặt đường rất nhiều, mép đường gần với nhà nên rất khó khăn cho hộ dân thực hiện hạ coss nền để tạo lối đi vào nhà. Do đó, đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo kiểm tra, có giải pháp hỗ trợ các hộ này làm lối đi vào nhà.

Trả lời: Qua kiểm tra hiện trạng dự án đường Huỳnh Thúc Kháng; Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước, đã được UBND huyện Đắk Tô phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và đã được triển khai thi công, theo hồ sơ thiết kế thì cơ bản bám theo cao độ hiện trạng, không hạ độ dốc dọc đường, chỉ điều chỉnh tại những đoạn bị lồi lõm cục bộ cho đảm bảo độ dốc dọc của đường. Thời điểm các hộ làm nhà ở trên dọc tuyến đường (*phía đông của tuyến đường*) đều không có giấy phép xây dựng (*được miễn theo quy định*) và làm nhà trên sườn đồi, không đào hạ coss nền nhà, hoặc có đào hạ chưa đến coss

⁽¹⁾ Tại Báo cáo số 539/BC-UBND ngày 12/12/2023 của UBND huyện về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIV.

đường hiện trạng, mà chỉ vuốt từ trong nhà ra sát tim đường hiện trạng. Theo hồ sơ thiết kế nền đường có bề rộng đủ 18m vào sát nhà các hộ dân, nên nhà các hộ ở trên dọc tuyến đường (*phía đông của tuyến đường*) đều bị cao hơn đường.

UBND huyện đã quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường với kết cấu nền, mặt đường bằng bê tông nhựa và hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần chỉnh trang đô thị. Hiện nay ngân sách huyện còn hạn chế, không đảm bảo để hỗ trợ hạ coss nền, tạo lối đi cho các hộ dân được, do vậy, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các hộ dân chủ động, đào hạ coss nền, tạo lại lối đi cho thuận tiện, góp phần xây dựng chủ trương “*Nhà nước và nhân dân cùng làm*”.

1.2. Cử tri Nguyễn Văn Bách, Khối 7, thị trấn Đăk Tô kiến nghị: Hệ thống đèn chiếu sáng Đường 24/4 đoạn từ cầu Tân Cảnh đi lên Nghĩa trang Liệt sỹ huyện có một số bóng bị cháy từ đầu năm đến nay vẫn chưa được sửa chữa, gây ảnh hưởng đến tầm nhìn, dễ xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị đơn vị quản lý sớm khắc phục, sửa chữa đảm bảo chiếu sáng cho tuyến đường.

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm môi trường và dịch vụ đô thị huyện tiến hành kiểm tra hiện trạng, sửa chữa những bóng điện bị cháy trên tuyến Đường 24/4 đoạn từ cầu Tân Cảnh đi lên Nghĩa trang Liệt sỹ huyện và một số tuyến đường nhánh trong nội thị²; qua theo dõi, đến nay Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện đã hoàn thành xong việc sửa chữa các bóng điện bị cháy, vận hành hệ thống điện ổn định phục vụ chiếu sáng đô thị, đảm bảo an toàn về điện và người dân tham gia giao thông trên các tuyến đường này.

1.3. Cử tri Trương Quang Chiệu, Khối 6, thị trấn Đăk Tô kiến nghị: Đề nghị UBND huyện kiểm tra, xem xét có hướng giải quyết phù hợp đối với 03 nhà dân hiện đang nằm trong phần đất quy hoạch Sân vận động huyện để các hộ ổn định nhà ở (các hộ này hiện nay không được phép xây mới, sửa chữa nhà ở).

Trả lời: Qua kiểm tra hiện trạng và đối chiếu với bản đồ địa chính chính quy thị trấn Đăk Tô; đồng thời căn cứ các quy định hiện hành và kết quả tìm kiếm hồ sơ địa chính lưu trữ 03 hộ dân nêu trên chưa được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đồng thời, không tìm thấy hồ sơ liên quan đến nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất của các hộ. Ngoài ra, qua đối chiếu bản đồ quy hoạch, 03 nhà dân hiện đang nằm trong phần đất quy hoạch Sân vận động huyện (*đất thể dục thể thao*). Theo quy định của pháp luật, việc xây dựng, sửa chữa nhà ở trong khu vực đô thị phải phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải xin cấp phép xây dựng theo quy định. Tuy nhiên, các hộ gia đình chưa được cấp GCN QSD đất, nên việc kiến nghị của cử tri đối với nội dung xây mới, sửa chữa nhà ở là chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Để có cơ sở giải quyết kiến nghị của cử tri theo quy định, các hộ gia đình đang sử dụng đất tại khu vực sân vận động phải chủ động liên hệ với chính quyền địa phương, đồng thời cung cấp các hồ sơ, giấy tờ pháp lý có liên quan chứng minh việc sử dụng đất hợp pháp

² Tuyến đường Hồ Xuân Hương; tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, tuyến đường Trường Chinh.

tại vị trí nêu trên để các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

1.4. Cử tri Lê Quang Sơn, thôn 2, xã Kon Đào kiến nghị: Trước kia, Lãnh đạo Sư 10 (là ông Tự) có hứa với dân: đất Sư 10 là từ khe suối, mép ruộng lên 100m, còn phần suối, ruộng suối và mép ruộng lên 100m để dân sản xuất, hiện nay một số hộ được để lại đất như vậy tuy nhiên có 04 hộ không được để lại 100m như lời hứa, đề nghị cấp trên quan tâm giải quyết cho 04 hộ dân chúng tôi.

Trả lời: Qua kiểm tra Hồ sơ pháp lý về đất đai của Sư đoàn 10 và kiểm tra thực địa, đo đạc, đối chiếu các thửa đất do các hộ gia đình đang sử dụng theo bản đồ địa chính chính quy trên địa bàn xã Kon Đào với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Sư đoàn 10. Tại thời điểm kiểm tra, ranh giới sử dụng đất ổn định, phía Đông của các thửa đất do các hộ đang quản lý, sử dụng đã đào hào đất, dựng hàng rào ngăn cách với phần diện tích đất do Sư đoàn 10 quản lý (*hiện trạng cây cao su do Sư đoàn 10 trồng, quản lý và khai thác*). Tại vị trí các hộ đang sử dụng đất, tiếp giáp với 02 thửa đất (*thửa đất số 47, diện tích 253.972m² và thửa đất số 54, diện tích 355.797m²*) do Sư đoàn 10 quản lý, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận thửa đất cho Sư Đoàn 10, cụ thể tại GCN QSD đất có số phát hành AE 011506, số vào sổ cấp GCN: T00740, cấp ngày 09/10/2006 (*có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo*). Do đó, việc cử tri Lê Quang Sơn, thôn 2, xã Kon Đào kiến nghị” là không có cơ sở giải quyết do trái với quy định của pháp luật về đất đai hiện hành (*Sư đoàn 10 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp GCN QSD đất tiếp giáp với đất do các hộ gia đình đang quản lý, sử dụng, các hộ cũng đã được Ủy ban nhân dân huyện cấp GCN QSD đất theo quy định*).

1.5. Cử tri Lê Văn Quân, thôn 2, xã Kon Đào kiến nghị: Gia đình tôi có nhận được lệnh gọi khám nghĩa vụ quân sự của Ban chỉ huy Quân sự huyện Đăk Tô, lệnh gọi sai quy định như sau: Thứ nhất sai ngày tháng sinh của người được gọi; thứ hai chỉ có 2,5 ngày phải chấp hành lệnh gọi trong khi con tôi đang đi làm ăn xa. Đề nghị cấp trên làm rõ trách nhiệm của cơ quan Ban chỉ huy quân sự huyện Đăk Tô và trả lời bằng văn bản cho gia đình tôi.

Trả lời: Qua kiểm tra, nội dung cử tri phản ánh là đúng sự thật; do trong quá trình soạn thảo văn bản cơ quan chuyên môn đã sai sót trong việc viết thời gian phát lệnh gọi và ngày tháng năm sinh của người được gọi nhập ngũ. Ủy ban nhân dân huyện đã yêu cầu Ban chỉ huy Quân sự huyện nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời khẩn trương kiểm tra, khắc phục ngay các sai sót nêu trên. Qua theo dõi, đến nay Ban chỉ huy Quân sự huyện đã thực hiện khắc phục xong các nội dung cử tri kiến nghị.

1.6. Cử tri Nguyễn Thành Tuyên, thôn 6, xã Kon Đào kiến nghị: Ngày 9/11/2023, có ý kiến về trường Lê Hồng Phong tại hội nghị tiếp xúc cử tri 03 cấp tại thôn 1, nội dung phần thưởng năm học 2021-2022 và tiền hồ bơi chưa khắc phục; Tôi đã có đơn kiến nghị gửi UBND huyện Đăk Tô về nội dung này và các nội dung khác xong đến nay chưa được trả lời. Thanh tra yêu cầu làm giấy ủy quyền là cơ sở nào, thủ tục quá phức tạp.

Trả lời: Theo quy định tại Điều 134, Bộ Luật dân sự năm 2015, quy định người đại diện cho tổ chức, cá nhân (*người được ủy quyền*) phải được sự đồng ý hoặc cho phép của tổ chức, cá nhân (*người ủy quyền*) để thực hiện các quyền, lợi ích có liên quan và được xác lập, thực hiện việc ủy quyền theo quy định của pháp luật. Đồng thời, người ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi do người được ủy quyền thực hiện trong phạm vi và thời hạn ủy quyền; bên cạnh đó, người được ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước người ủy quyền và trước pháp luật về những hành vi mà mình thực hiện. Như vậy, việc ông Nguyễn Thành Tuyền – đứng đơn với tư cách là đại diện các phụ huynh học sinh trường Tiểu học Lê Hồng phong, xã Kon Đào đề kiến nghị, phán ánh nhưng không cung cấp được giấy ủy quyền hoặc các giấy tờ có liên quan theo quy định. Căn cứ khoản 1, Điều 12 Luật Khiếu nại 2011 và Điều 5 Nghị định 124/2020/NĐ-CP; Điều 29, Luật Tiếp công dân 2013, Luật Dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn hiện hành thì đơn kiến nghị của ông Nguyễn Thành Tuyền không đủ điều kiện để thụ lý, giải quyết theo quy định.

Tuy nhiên, nội dung ông Tuyền kiến nghị đã được Thanh tra huyện trả lời cụ thể tại Kết luận số: 04/KL-TTr, ngày 25-10-2023.

1.7. Cử tri A Hối, thôn Măng Rương, xã Văn Lem kiến nghị: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn giải quyết hoặc có văn bản trả lời về quy trình, thủ tục giải quyết chế độ chính sách cho Công an viên theo đúng quy định theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, ngày 07/9/2009 của Chính phủ.

Trả lời: Theo Văn bản số 1160/SNV-XDCQ&TCBM ngày 16/5/2022 của Sở Nội vụ về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho Công an xã không chính quy có thời gian công tác liên tục đủ 15 năm trở lên nghỉ việc thì ông A Hối không thuộc đối tượng hưởng chế độ trợ cấp một lần cho Công an xã theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ và ông A Hối cũng đã được giải quyết hưởng chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư theo quy định.

1.8. Cử tri A Chính, thôn Măng Rương, xã Văn Lem kiến nghị: Đề nghị Nhà nước quan tâm xây dựng cầu qua suối tại thôn Măng Rương đi vào khu sản xuất để thuận lợi cho Nhân dân đi lại và thu hoạch sản phẩm nông nghiệp.

Trả lời: Nội dung cử tri kiến nghị là phù hợp, tuy nhiên kinh phí để đầu tư cầu và đường hai đầu cầu tại vị trí nêu trên là rất lớn (khoảng 18 tỷ đồng); hiện nay nguồn lực ngân sách cấp huyện còn hạn chế nên việc triển khai đầu tư là khó có thể thực hiện được trong thời gian đến.

Đồng thời, qua kiểm tra tại khu vực nêu trên có lưu vực thoát nước rất lớn, vào mùa mưa lũ nước chảy tràn dâng cao rất nguy hiểm, địa chất lòng sông phức tạp; nhưng vào mùa khô thì lượng nước ít, việc lưu thông đi lại cơ bản đảm bảo, mùa mưa nước lũ dâng cao nên các phương án đầu tư có chi phí thấp hơn đầu tư cầu bê tông bằng phương án cống tràn hoặc ngầm rọ đá không đảm bảo an toàn cho công trình và an toàn cho người và phương tiện lưu thông vào mùa mưa lũ. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị UBND xã Văn Lem vào mùa

mưa lũ có các biện pháp chốt trực và cảnh bảo cho nhân dân trong vùng biết không được đi qua – đi lại để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

1.9. Cử tri Y Brăng, thôn Măng Rương, xã Văn Lem kiến nghị: Hiện nay học sinh bán trú ăn trưa xong không có chỗ nghỉ ngơi, đề nghị UBND huyện và các cơ quan chức năng kiểm tra, khảo sát hỗ trợ kinh phí, vật liệu để xây dựng nhà nghỉ cho học sinh khi học sinh ăn cơm trưa tại trường.

Trả lời: Giai đoạn từ năm 2020 đến nay, UBND huyện đã ưu tiên các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng mới cho Trường Tiểu học - THCS xã Văn Lem gồm nhiều hạng mục: 06 phòng học, 01 nhà hiệu bộ và UBND xã Văn Lem đầu tư làm sân đường nội bộ. Nội dung cử tri kiến nghị xây dựng nhà nghỉ cho học sinh khi học sinh ăn cơm trưa tại trường là chính đáng, tuy nhiên hiện nay nguồn kinh phí của huyện còn hạn chế nên chưa thực hiện được.

2. Các ý kiến, kiến nghị đang được xem xét, giải quyết:

2.1. Cử tri Trần Mạnh Hùng, Khối 3, thị trấn Đăk Tô kiến nghị:

- Trước kỳ họp thứ 7 HĐND thị trấn Đăk Tô, cử tri khối 3 có ý kiến đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải thích cho nhân dân về quy hoạch tuyến đường nối từ đường 24/4 đến đoạn đầu cầu sập khối 2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã có trả lời cho cử tri⁽³⁾ hiện tuyến đường này nằm trong quy hoạch mạng lưới đường nội thị thị trấn theo quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Tô được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định 1343/QĐ-UBND, ngày 24/12/2014. Trường hợp hộ dân có đất nằm trong quy hoạch tuyến đường này có nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà cửa thì liên hệ bộ phận 1 cửa huyện để được hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định. Tuy nhiên vì tuyến đường này đã được quy hoạch từ trước năm 2014, đến nay hơn 10 năm vẫn chưa thực hiện gây khó khăn cho nhân dân trong việc kiên cố, xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo kiểm tra, thông tin cho cử tri biết khi nào thực hiện đầu tư tuyến đường này? Nếu thời gian đến vẫn chưa đầu tư thì đề nghị đưa tuyến đường ra khỏi quy hoạch để nhân dân được phép xây dựng, kiên cố ổn định nhà ở.

Trả lời: Việc đầu tư triển khai thực hiện dự án theo quy hoạch được duyệt đối với tuyến đường này đòi hỏi nguồn kinh phí (*chi phí xây dựng, chi phí giải phóng mặt bằng...*) tương đối lớn với kinh phí khoảng 30 tỷ đồng, trong khi đó nguồn kinh phí ngân sách của địa phương còn hạn chế và hạ tầng giao thông kết nối với tuyến đường trên chưa được triển khai. Ghi nhận ý kiến của cử tri, trong thời gian đến Ủy ban nhân dân huyện sẽ nghiên cứu, đăng ký bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn làm cơ sở triển khai thực hiện sau khi cân đối được nguồn kinh phí. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đang giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện triển khai lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Tô đến năm 2040. Do đó, trong quá trình triển khai lập Đồ án quy hoạch, Ủy ban nhân dân huyện sẽ nghiên cứu và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh quy hoạch một số khu chức năng và một số tuyến đường cho phù

⁽³⁾ Tại Văn bản số 621/KTHT ngày 25/12/2023 về việc phối hợp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thị trấn.

hợp, trong đó sẽ thực hiện nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch (*về hướng tuyến, mặt cắt ngang...*) tuyến đường mà cử tri kiến nghị. Trước mắt trường hợp các hộ dân có nhu cầu xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình (*mà nằm trong quy hoạch tuyến đường này*) thì liên hệ Bộ phận một cửa huyện hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng để được hướng dẫn cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định.

2.2. Cử tri Trần Đức Trung, Khối 6, thị trấn Đăk Tô kiến nghị: Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường Trần Phú để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự cho khu dân cư trên tuyến đường này.

Trả lời: Hiện nay danh mục các công trình nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn huyện đã ưu tiên bố trí cho các công trình, dự án trọng điểm, trong đó ưu tiên các công trình đầu tư xây dựng để phân đấu đến năm 2025 thị trấn Đăk Tô đạt các tiêu chí đô thị loại 4 và phát triển đô thị trên địa bàn nên việc bố trí kinh phí để đầu tư hệ thống điện công lộ của thị trấn Đăk Tô là chưa cân đối được. Ghi nhận ý kiến kiến nghị của các cử tri, trong thời gian tới sau khi cân đối nguồn kinh phí, Ủy ban nhân dân huyện sẽ ưu tiên lựa chọn các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Đăk Tô để đầu tư hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng công lộ trong đó có tuyến đường điện trên trục đường Trần Phú mà cử tri có ý kiến.

2.3. Cử tri Nguyễn Tiến Tộ, Khối 6, thị trấn Đăk Tô kiến nghị: Sân vận động huyện đã được xây dựng từ lâu nhưng hiện đang bỏ hoang, không sử dụng, ngày càng xuống cấp, lãng phí tài sản công. Đề nghị UBND huyện thông tin đến cử tri về giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả Sân vận động huyện trong thời gian đến.

Trả lời: Sân vận động huyện được xây dựng năm 2004 và giao Ủy ban nhân dân thị trấn Đăk Tô quản lý. Sân vận động là nơi tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ của huyện và các hoạt động TDTT khác của người dân trên địa bàn. Qua thời gian, hiện nay các hạng mục của sân vận động đã xuống cấp như cử tri phản ánh. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo Phòng Văn hóa-Thông tin phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Đăk Tô và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch, giải pháp để nâng cấp, sửa chữa, sử dụng hiệu quả sân vận động huyện.

2.4. Cử tri A Pôh, thôn Kon Tu Pêng, xã Pô Kô kiến nghị: Đề nghị Nhà nước quan tâm xem xét chỉ đạo công ty Tân Mai bồi thường hoa màu, cây cối trước khi triển khai nhà máy, Công ty kéo điện làm ảnh hưởng hoa màu.

Trả lời: Nội dung này UBND huyện đã giao UBND xã Pô Kô phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giải quyết.

2.5. Cử tri Phan Xuân Hoàng, thôn 4, xã Diên Bình kiến nghị: Đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra, sửa chữa đoạn dốc 3 Đông thuộc đường tránh lũ (*nội dung này cử tri đã có ý kiến trước Kỳ họp thứ 6 HĐND xã*).

Trả lời: Nội dung kiến nghị của cử tri liên quan đến tuyến đường tránh lũ từ Huyện Đăk Hà đi huyện Đăk Tô do Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà đầu tư và

xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2012 (đoạn qua địa phận xã Diên Bình có chiều dài 4,341km). Hiện nay, công trình trên đã được UBND tỉnh Kon Tum điều chuyển từ Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về Sở Giao thông vận tải quản lý tại Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 27/01/2024 về việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông Đường giao thông tránh lũ từ thôn 10, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà đi thôn 2 xã Diên Bình. Theo đó, nội dung mà cử tri kiến nghị hiện nay thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giao thông vận tải tỉnh Ghi nhận ý kiến, kiến nghị cử tri, trong thời gian tới Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô sẽ có kiến nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh kiểm tra và xem xét có biện pháp xử lý, khắc phục trong thời gian đến.

B. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ

I. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ NHIỀU LẦN: Không có.

II. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CHUNG: Không có.

III. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỤ THỂ Ở TỪNG ĐỊA PHƯƠNG

Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách:

1. Các ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết xong:

1.1. Thị trấn Đăk Tô

(1) Cử tri Nguyễn Đức Vy, Khối 6, thị trấn Đăk Tô kiến nghị: Hiện nay việc đi thu gom rác trên địa bàn tổ 1 – khối 6 chậm, dẫn đến các thùng rác bị đầy, người dân phải bỏ bên ngoài thùng gây mất vệ sinh môi trường. Đề nghị cơ quan quản lý có giải pháp khắc phục.

Trả lời: Sau khi có ý kiến, kiến nghị, Trung tâm môi trường và dịch vụ đô thị huyện đã cùng với chính quyền địa phương, khối trưởng khối 6 kiểm tra toàn tuyến đường, đã bố trí thêm 01 thùng rác và điều chuyển thùng rác hợp lý, ổn định, không còn tình trạng gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

(2) Cử tri Huỳnh Gòn, Khối 10, thị trấn Đăk Tô kiến nghị:

- Đoạn đường trước Viễn Thông hệ thống cống rãnh hay bị nghẹt không đảm bảo. Đề nghị UBND thị trấn có kế hoạch để sửa chữa để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại nhất là trong mùa mưa lũ.

Trả lời: UBND thị trấn đã phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra, sửa chữa mở rộng 02 cửa thu nước, lưới chắn rác tại vị trí cử tri phản ánh, hiện nay cơ bản đảm bảo việc thoát nước tại tuyến đường Trường Chinh trước Viễn thông Đăk Tô.

- Trên đoạn đường từ Khối 6 ra đến đường Hùng Vương vào buổi tối Thanh thiếu niên thường dùng xe phân phối lớn nọc ga gây mất an toàn cho người dân. Đề nghị Công an thị trấn có biện pháp để xử lý.

Trả lời: UBND thị trấn đã chỉ đạo Công an thị trấn trong thời gian tới tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này; đồng thời, đề nghị Ban nhân dân, Ban công tác Mặt trận và các đoàn

thể khối 6, khối 10 tích cực tuyên truyền, giáo dục con em chấp hành luật giao thông, không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông, nếu phát hiện tình trạng trên, báo ngay cho Công an thị trấn để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

(3) Cử tri Trần Thị Lập, Khối 10, thị trấn Đăk Tô kiến nghị:

- Một số gia đình có người tàn tật không có nguồn thu nhập nhưng không được hộ nghèo. Đề nghị UBND thị trấn xem xét.

Trả lời: UBND thị trấn đã tiến hành khảo sát thực tế tại các hộ theo phản ánh của cử tri; kết quả 02 người khuyết tật thuộc 02 hộ mà cử tri kiến nghị đều đang được hưởng trợ cấp hằng tháng là 720.000 đồng/người/tháng và được cấp thẻ BHYT dành cho người khuyết tật.

Việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, UBND thị trấn phối hợp UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo quy trình quy định, khối trực tiếp rà soát đối với từng hộ, quá trình thực hiện phải đảm bảo dân chủ, công khai, có sự tham gia của các chi hội đoàn thể khối và người dân, xác định đúng đối tượng, niêm yết công khai tại hội trường khối trong thời gian 07 ngày (theo quy định tại Thông tư 07/202/TT- BLĐT BXH; Quyết định số 24/2021/QĐ- TTg), sau đó tổng hợp gửi về UBND thị trấn. Khi có kết quả họp xét tại khối gửi về UBND thị trấn tổng hợp, tiếp tục niêm yết danh sách trong thời gian 07 ngày tại Hội trường các khối và trụ sở làm việc của UBND thị trấn. Nếu có ý kiến phản ánh liên quan đến người được niêm yết, thì UBND thị trấn sẽ tổ chức phúc tra; sau 07 ngày niêm yết, nếu không có ý kiến gì khác thì UBND thị trấn chuyển hồ sơ, danh sách đề nghị UBND huyện xem xét phê duyệt để làm cơ sở thực hiện theo quy định. Qua điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2023, 02 hộ nêu trên không thuộc diện đưa vào danh sách hộ nghèo, trong quá trình niêm yết UBND thị trấn không nhận được phản ánh ý kiến thắc mắc về kết quả điều tra tại khối 10.

- Việc đăng ký hộ tịch khi chuyển đi nơi khác Công an thị trấn yêu cầu người đăng ký phải làm hồ sơ gây rất mất thời gian cho bà con. Đề nghị Công an thị trấn giải thích cho bà con được rõ.

Trả lời: Theo quy định tại khoản 2, Điều 8, Nghị định 62/2021/NQQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật cư trú thì “*Trong thời hạn 7 ngày kể từ khi hộ gia đình có người thuộc diện xóa đăng ký tạm trú thì người thuộc diện xóa đăng ký tạm trú hoặc đại diện hộ gia đình có trách nhiệm nộp hồ sơ làm thủ tục xóa đăng ký tạm trú đến cơ quan đăng ký cư trú. Hồ sơ xóa đăng ký tạm trú gồm Tờ khai thay đổi thông tin về cư trú và giấy tờ, tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp xóa đăng ký tạm trú*“. Vì vậy, việc công dân phải làm thủ tục xóa đăng ký tạm trú là đúng quy định của pháp luật“. Tại buổi tiếp xúc cử tri, Công an thị trấn đã giải thích và công dân đã thống nhất không có ý kiến gì thêm.

(4) Cử tri Lê Thị Thoa, Khối 10, thị trấn Đăk Tô kiến nghị:

- Nhà nước hỗ trợ đất diện lũ lụt 1986 (câu Diên Bình) đến nay vẫn không được giải quyết. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét và trả lời cho người dân.

Trả lời: Kiến nghị của cử tri không rõ ràng, tại buổi làm việc trực tiếp, cử tri không cung cấp được bất kỳ văn bản hay giấy tờ nào liên quan đến việc Nhà nước “hứa” hỗ trợ đất nông nghiệp cho người dân thiếu đất (*cử tri chỉ nêu là cán bộ Nhà nước hứa tại cuộc họp với người dân tại hội trường khối 10*). Mặt khác, tại thời điểm năm 2009, việc bố trí bồi thường bằng đất nông nghiệp cho người dân có đất bị thu hồi đã vô cùng khó khăn vì địa phương không có quỹ đất để bố trí tái định canh. Việc bố trí tái định canh tại thời điểm 2009 phải thực hiện từ việc thu hồi đất và bồi thường cây trồng trên đất cho Công ty Đầu tư phát triển lâm nông công nghiệp và Dịch vụ Đắk Tô (*nay là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô*) mới có quỹ đất để bố trí tái định canh cho các hộ dân không nhận tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của các hộ. Do đó, việc kiến nghị của cử tri Lê Thị Thoa là không đúng theo quy định của pháp luật về đất đai khi Nhà nước thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Thủy điện Plei Krông, vì vậy không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

- Học sinh khi học tại các trường Cao đẳng và Đại học được Nhà nước hỗ trợ vay vốn để đi học tuy nhiên khi ra trường Nhà nước không bố trí được việc làm nên không có nguồn thu nhập để hoàn trả nguồn vốn cho Nhà nước. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét bố trí công việc làm cho con em.

Trả lời: Việc giải quyết việc làm cho người lao động nói chung và sinh viên sau khi tốt nghiệp cao đẳng, đại học nói riêng là vấn đề luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước. Những năm cả nước nói chung và huyện ta nói riêng, mặc dù đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp tuy nhiên đây vẫn là vấn đề nan giải. Về phía chính quyền địa phương, hằng năm cấp tỉnh và cấp huyện đều tổ chức rà soát, tổng hợp số lượng biên chế còn thiếu để tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định. Tất cả các kỳ tuyển dụng công chức cấp tỉnh, huyện, viên chức cấp huyện và công chức cấp xã đều được tiến hành triển khai đúng quy định, như: Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử của tỉnh, của huyện; nội dung công khai như: các Kế hoạch tuyển dụng, Thông báo tuyển dụng, số lượng cần tuyển, trình độ chuyên môn của từng vị trí việc làm cần tuyển của từng kỳ tuyển dụng. Do đó, con em trên địa bàn huyện đã tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học trở về địa phương chưa có việc làm đề nghị thường xuyên truy cập trên các phương tiện thông tin đại chúng để đăng ký tuyển dụng ở các vị trí việc làm phù hợp với chuyên môn đã được đào tạo trong từng kỳ tuyển dụng công chức, viên chức do tỉnh hoặc huyện tổ chức.

(5) Cử tri Trương Thị Thu, Khối 10, thị trấn Đắk Tô kiến nghị: Hiện tại gia đình có con bị tàn tật tuy nhiên gia đình không được hộ nghèo. Đề nghị UBND thị trấn xem xét.

Trả lời: Sau khi tiếp nhận ý kiến của bà Trương Thị Thu. Ủy ban nhân dân thị trấn đã chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp với UBMTTQ, các tổ

chức chính trị - xã hội, Ban nhân dân khối 10, khảo sát thực tế tại hộ gia đình Bà Trương Thị Thu, kết quả như sau:

Qua khảo sát, điều tra đánh giá tại hộ gia đình bà Trương Thị Thu, gia đình có 03 khẩu, trong đó có 02 lao động chính và 01 người khuyết tật là ông Nguyễn Kim Vân, ông Vân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng là 540.000 (cho Người khuyết tật), gia đình bà Thu có nhà ở đảm bảo 03 cứng, có đất sản xuất (có 0,5 ha cao su đang thu hoạch mủ), có xe máy, có tủ lạnh, ti vi.

Theo kết quả khảo sát, đánh giá, căn cứ theo quy tại Điều 2, Điều 4, Điều 6 Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg và Điều 1, Điều 2 Thông tư số 07/2021/TTBLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo thì hộ bà Trương Thị Thu, không thuộc diện hộ nghèo.

(6) Cử tri **Nguyễn Đình Thông, Khối 10, thị trấn Đăk Tô kiến nghị:** Khu dân cư trên đoạn đường vào Pô Kô hiện nay không làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND thị trấn đề xuất cơ quan có thẩm quyền chuyển đổi mục đích đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con để ổn định lâu dài vì dự án này đã quy hoạch rất lâu.

Trả lời: Căn cứ quy hoạch 1343, khu vực trên thuộc đất quy hoạch công viên cây xanh và đất hành lang an toàn đường dây 500KV; vì vậy đối với ý kiến của cử tri về việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất tại khu vực cử tri ý kiến, là không thực hiện được. Trước mắt, đề nghị các chủ sử dụng đất tại khu vực trên chấp hành đúng theo Thông báo số 752/TB-UBND, ngày 04/8/2023 của UBND huyện Đăk Tô, giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất, không được tự ý coi nới, xây mới các công trình xây dựng cũng như lấn chiếm đất tại khu vực này. Nếu UBND thị trấn phát hiện vi sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

(7) Cử tri **Mai Hoa Thập, Khối 8, thị trấn Đăk Tô kiến nghị:** Đề nghị lắp các bóng đèn chiếu sáng xung quanh khu vực chợ để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông; Cử tri **Nguyễn Đình Lơ, Khối 8, thị trấn Đăk Tô kiến nghị:** Đề nghị đầu tư lắp điện chiếu sáng đường Kim Đồng.

Hiện nay danh mục các công trình nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn huyện đã ưu tiên bố trí cho các công trình, dự án trọng điểm, trong đó ưu tiên các công trình đầu tư xây dựng để phấn đấu đến năm 2025 thị trấn Đăk Tô đạt các tiêu chí đô thị loại 4 và phát triển đô thị trên địa bàn nên việc bố trí kinh phí để đầu tư hệ thống điện công lộ của thị trấn Đăk Tô là chưa thể cân đối được. Ghi nhận ý kiến kiến nghị của các cử tri, trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện sau khi cân đối nguồn kinh phí sẽ ưu tiên lựa chọn các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Đăk Tô để đầu tư hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng công lộ trong đó có tuyến đường điện mà 02 cử tri có ý kiến.

1.2. Xã Tân Cảnh

(1) Cử tri **A Ba, thôn Đăk Ri Peng 1, xã Tân Cảnh kiến nghị:** Đề nghị UBND xã, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, cấp có thẩm quyền kiểm tra, có

hướng sửa chữa hàng rào, cải tạo tường phòng học tại Điểm Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc ở thôn vì hiện nay đã xuống cấp.

Trả lời: Ghi nhận kiến nghị của cử tri, UBND xã Tân Cảnh đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Tô kiểm tra tại điểm trường Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Qua kiểm tra điểm Trường Nguyễn Bá Ngọc tại thôn Đăkripeng1, vẫn đảm bảo việc dạy và học. Thời gian tới, UBND xã sẽ phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét bố trí kinh phí đầu tư thêm khi đủ điều kiện về nguồn vốn.

(2) Cử tri A Ngâm, thôn Đăk Ri Peng 1, xã Tân Cảnh kiến nghị: Hiện nay hộ gia đình ông cùng với 01 hộ khác đã chủ động khai hoang thêm 4-5 sào đất trồng lúa, hiện nay đang thiếu 4 rọ đá để kê đập nước để sản xuất. Đề nghị UBND xã quan tâm, kiểm tra và hỗ trợ 04 rọ đá để các hộ thực hiện.

Trả lời: UBND xã cử công chức chuyên môn phối hợp với thôn trưởng thôn Đăk ri peng 1 đi kiểm tra theo ý kiến nghị của ông A Ngâm. Qua kiểm tra hộ gia đình ông A Ngâm có khai hoang diên tích ruộng nước khoảng từ 4-5 sào, hiện nay gia đình ông đã dẫn được nước từ khe suối chảy vào ruộng và đảm bảo nguồn nước mà không nhất thiết phải dùng rọ đá.

(3) Cử tri A Hun, thôn Đăk Ri Peng 1, xã Tân Cảnh kiến nghị: Trước kỳ họp thứ 7, đã có ý kiến đề nghị UBND xã xem xét hỗ trợ rọ đá để bà con làm đường đi qua suối để nhân dân đi lại sản xuất được thuận tiện, đoạn khu vực đất quy hoạch 6,3 ha. Địa điểm này không trùng với địa điểm theo ý kiến của bà Y Y tại báo cáo sau kỳ họp thứ 7 của UBND xã. Đề nghị UBND xã quan tâm, kiểm tra lại.

Trả lời: Qua phối hợp kiểm tra cùng với thôn trưởng thôn Peng 1, hiện trạng đường đi đến rẫy ông A Hun phải qua 01 suối nhỏ, hiện hộ gia đình đã làm cầu gỗ đảm bảo cho việc đi lại được thuận lợi. UBND xã chỉ hỗ trợ rọ đá để khắc phục những chỗ thiết yếu phục vụ chung cho bà con đi lại và sản xuất. Việc xin hỗ trợ rọ đá phục vụ cho hộ gia đình mang tính chất cá nhân thì UBND xã không đảm bảo được kinh phí để hỗ trợ.

(4) Cử tri Nguyễn Văn Lộc, thôn 3, xã Tân Cảnh kiến nghị: Gia đình tôi có mua đất thổ cư của Bà Y phui thôn 3, khi mua bà Y phui có giao GCNQSDĐ, cho gia đình tôi đi làm thủ tục sang tên, nhưng khi sang tên xong thì phát hiện có sự chênh lệch về diện tích. Đề nghị UBND xã ký xác nhận để tôi đi gặp cấp có thẩm quyền giải quyết.

***Trả lời:** Nội dung này ngày 03/01/2024, UBND xã tổ chức buổi hòa giải theo đơn đề nghị của ông Nguyễn Văn Lộc, thường trú tại thôn 3 xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum (về nội dung đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai với ông Nguyễn Văn Long, thường trú tại thôn 3 xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum), vị trí đất tại thôn 3 xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum.

Tại buổi hòa giải Lãnh đạo UBND xã, công chức chuyên môn, các đoàn thể xã, cơ quan chuyên môn đã phân tích giải thích cho các bên cùng nghe nhưng không thành. UBND xã đã ban hành Thông báo kết quả tổ chức hòa giải

tranh chấp đất đai theo đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai của ông Nguyễn Văn Lộc, Ông Nguyễn Văn Lộc có quyền viết đơn kèm theo biên bản hòa giải của UBND xã nộp lên cấp trên khi không đồng ý với kết quả đã giải quyết.

(5) Cử tri Nguyễn Văn Sấn, thôn 3, xã Tân Cảnh kiến nghị: Hiện kênh thủy lợi đập Đăk Rơ Nga, chảy về kênh (mương) phụ, khu vực vào Trạm Thủy văn bị bồi lấp không có nước chảy, nhưng không có hộ nào nạo vét chỉ có gia đình (tôi và cô Hạnh). Đề nghị UBND xã quan tâm và có hướng chỉ đạo, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho nhân dân.

Trả lời: Nội dung này UBND xã đã có công văn 33/UBND, ngày 23/02/2024 của UBND xã Tân Cảnh về việc xử lý, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. UBND xã đã đề nghị Thôn trưởng thôn 3 phối hợp với Mặt trận, đoàn thể thôn tuyên truyền vận động nhân dân và những hộ hưởng lợi tiến hành nạo vét kênh mương khơi thông dòng chảy đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới tiêu cho bà con nhân dân. Đến nay BTQ thôn 3 đã tuyên truyền và đang triển khai thực hiện việc nạo vét kênh mương trên địa bàn thôn.

1.3. Xã Văn Lem

(1) Cử tri A Hói, thôn Măng Rương, xã Văn Lem kiến nghị: Đề nghị UBND xã làm việc với các đơn vị trồng rừng, nguyên liệu giấy khai thác rừng trên đất và trả lại đất sạch cho Nhân dân sản xuất.

Trả lời: Sau khi có ý kiến, kiến nghị cử tri. Ủy ban nhân dân xã có văn bản đề nghị Công ty nguyên liệu giấy miền nam phối hợp giải quyết và trả lời ý kiến cử tri như sau: Hiện nay, Ban trồng rừng Nguyên liệu giấy Kon Đào thuộc công ty Nguyên liệu giấy Miền nam vẫn đang thuê và trả tiền cho hộ ông A Hói thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng đối với diện tích rừng của công ty trồng trên đất của hộ ông A Hói là 2,7 ha, diện tích trồng nêu trên được trồng từ năm 2001. Hiện nay công ty đang lập hồ sơ khai thác đối với diện tích nêu trên, khi Công ty được Tổng Công ty cấp giấy phép khai thác, Công ty sẽ tổ chức việc khai thác và trả đất sạch cho hộ ông A Hói. Trước khi Công ty khai thác đề nghị hộ ông A Hói phối hợp với Ban nguyên liệu giấy Kon Đào quản lý, bảo vệ, PCCCR đảm bảo an toàn.

(2) Cử tri Y Luân, thôn Măng Rương, xã Văn Lem kiến nghị: Công trình thủy lợi tại thôn Măng Rương hiện nay không đảm bảo nước tưới.

Trả lời: Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND xã đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại công trình thủy lợi Măng Rương do trạm quản lý Thủy Nông huyện Đăk Tô quản lý với diện tích lúa nước 5,53 ha. Trong thời gian tiếp xúc cử tri tại thôn Măng Rương, đơn vị chưa tổ chức nạo vét hệ thống kênh mương thủy lợi nên có một số diện tích ruộng không đảm bảo nước tưới tiêu. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân xã đã liên hệ trực tiếp với đơn vị quản lý, tổ chức nạo vét hệ thống kênh mương, cửa cống lấy nước, nạo vét khơi thông dòng chảy đảm bảo thông thoáng từ đầu môt tới mặt ruộng của người dân để đảm bảo nước tưới cho bà con trồng lúa nước. Đến thời điểm hiện nay, qua kiểm tra thực tế, đơn vị đã thực

hiện tổ chức nạo vét hệ thống kênh mương tại thủy lợi Măng Rương, hiện nay nước tưới đảm bảo.

(3) Cử tri A Nguyên, thôn Măng Rương, xã Văn Lem kiến nghị: Đề nghị UBND xã xem xét, hỗ trợ rọ đá để kè ngầm Cầu treo - Đăk Xanh vì hiện nay ngầm nay đã hư hỏng, sâu không qua lại được.

Trả lời: Ủy ban nhân dân xã ghi nhận ý kiến của cử tri A Nguyên, thôn Măng Rương, xã Văn Lem. Sau khi có ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân xã đã chủ động phối hợp phòng NN và PTNT huyện kiểm tra, đánh giá hiện trạng cầu treo thôn Đăk Xanh. Đồng thời phòng NN và PTNT đã trình UBND huyện thống nhất chủ trương đầu tư sửa chữa Công trình đường đi khu sản xuất Đăk Xanh, xã Văn Lem (Cầu treo- Đăk Xanh), đến nay công trình đã được sửa chữa và nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng. *(Có gửi kèm Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình: Sửa chữa đường đi khu sản xuất Đăk Xanh, xã Văn Lem để đưa vào sử dụng).*

1.4. Xã Đăk Rơ Nga

(1) Cử tri A Xuất, thôn Đăk Manh II, xã Đăk Rơ Nga kiến nghị: Hiện nay công ty Công ty TNHH Ba Farm đã khoan 3 giếng nước tại dự án, đối với 3 giếng nước khoan này trong quá trình sử dụng nước giếng khoan có tác động môi trường không. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét.

Trả lời: Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo Công chức Địa chính phối hợp với các đơn vị liên quan của huyện kiểm tra thực tế hiện tại 03 giếng khoan của dự án chưa có tác động về môi trường. Trong quá trình khai thác trước khi đi vào sử dụng bên Công ty TNHH Ba Farm đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cho phép thăm dò nước dưới đất theo đề án thăm dò nước dưới đất dự án Trang trại chăn nuôi công nghệ cao xã Đăk Rơ Nga *(có Giấy phép số 464/GP-STNMT ngày 29/12/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum kèm theo).*

(2) Cử tri A Tăng, thôn Đăk Manh I, xã Đăk Rơ Nga kiến nghị: Hiện nay tuyến đường đi khu sản xuất gần nhà ông Nguyễn Hồng Vân đi lại khó khăn và vận chuyển nông sản. Đề nghị các cấp thẩm quyền xem xét sửa chữa.

Trả lời: Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo Công chức Địa chính xã phối hợp với các ban ngành thôn tiến hành kiểm tra thực tế, hiện tại vị trí tuyến đường đi khu sản xuất tương đối thuận tiện, có 3 hộ canh tác sản xuất bên kia suối với diện tích khoảng 3,5 ha. Tuy nhiên vào mùa mưa, do lưu vực rất rộng nên lượng nước đổ về nhiều, gây khó khăn cho việc đi lại; mặt khác nếu đầu tư công trình thì suất đầu tư quá lớn so với diện tích được thụ hưởng sau đầu tư, gây lãng phí ngân sách nhà nước.

Theo Công văn 193-CV/BDVHU ngày 05/3/2024 của Ban Dân vận Huyện ủy Đăk Tô và qua làm việc với các ban ngành, thôn đã thống nhất đăng ký, nội dung, đưa vào kế hoạch của Trung đoàn 990 làm công tác dân vận tại xã sẽ tham gia khắc phục đoạn đường trên, để nhân dân thuận tiện hơn cho việc vận chuyển nông sản trong thời gian tới.

(3) Cử tri A Đê, thôn Đăk Kon, xã Đăk Rơ Nga kiến nghị: Hiện nay Kênh mương thủy lợi sau nhà A Đê bị hư hỏng. Đề nghị các cấp thẩm quyền xem xét sửa chữa.

Trả lời: UBND xã đã chỉ đạo công chức địa chính nông nghiệp phối hợp với ban nhân dân thôn, trạm quản lý thủy nông huyện kiểm tra Hệ thống kênh mương thủy lợi tại thôn Đăk Kon. Qua kiểm tra hiện trạng kênh mương thủy lợi là kênh đất, mương thủy lợi người dân tự đào để lấy nước để phục vụ sản xuất với chiều dài khoảng 70m chạy dọc theo ta lỵ suối Đăk Moe, mỗi lần có trận mưa nước đổ về từ đầu nguồn rất lớn đã làm sạt lở hệ thống kênh bằng đất. Mặt khác do kênh đất gần suối, đất pha cát, đất sét, có ta lỵ cao dẫn đến tình trạng xảy ra nêu trên.

Để khắc phục tình trạng trên cần phải có nguồn kinh phí đầu tư rất lớn, trong khi nguồn kinh phí của xã lại không có, trước mắt UBND xã đề nghị ban nhân dân thôn cùng với người dân tự khắc phục bằng cách dùng rọ đá, đóng cọc gỗ... để kè tạm thời dòng suối và thay đổi hướng chảy của suối, để hạn chế thấp nhất do trận mưa to gây ra trong thời gian đến.

Mặt khác nội dung này UBND xã sẽ tiếp thu, ghi nhận và phản ánh cấp có thẩm quyền xem xét, cho chủ trương, khi có nguồn kinh phí UBND xã sẽ ưu tiên sửa chữa khắc phục đối với công trình này.

(4) Cử tri A Xuất, thôn Đăk Manh II, xã Đăk Rơ Nga kiến nghị: Trong quá trình thi công Công ty TNHH Ba Farm thường xuyên chở vật liệu qua tuyến đường đi khu sản xuất trên địa bàn thôn, dẫn đến một số đoạn đường bị hư hỏng, ảnh hưởng đến vận chuyển nông sản của nhân dân trong thôn. Đề nghị Công ty TNHH Ba Farm và các cấp có thẩm quyền xem xét sửa chữa tuyến đường đi khu sản xuất.

Trả lời: Trên cơ sở buổi làm việc giữa UBND xã với Ban nhân dân thôn Đăk Manh I và Công ty TNHH Ba Farm vào ngày 18/3/2024 tại UBND xã, Công ty cam đưa máy múc đất... và phối hợp cùng với bà con nhân dân thôn Đăk Manh II vào ngày 21/3/2024 để sửa chữa, san ủi những đoạn đường bị hư hỏng gây khó khăn đến vận chuyển nông sản của nhân dân trong thôn (đã thực hiện xong một phần).

1.5. Xã Đăk Trăm.

(1) Cử tri Y Hương, thôn Đăk Rò, xã Đăk Trăm kiến nghị: Đề nghị điện lực Đăk Tô chuyển ngày thu tiền điện vào cuối tháng, vì hiện nay ngày thu tiền điện và tiền lãi trùng một ngày rất khó khăn cho người dân.

Trả lời: Theo quy định của ngành Điện lực, thời điểm chốt chỉ số công tơ điện là vào ngày cuối tháng, do đó Điện lực sẽ tiến hành thu tiền điện từ ngày 01 đến ngày 07 của tháng tiếp theo. Nên không thể chuyển ngày thu tiền điện được.

2. Các ý kiến, kiến nghị đang xem xét, giải quyết.

2.1. Thị trấn Đăk Tô

(1) Cử tri Huỳnh Văn Phương, Khối 6, thị trấn Đăk Tô kiến nghị: Mương thoát nước đoạn cuối Tổ 8-Khối 6 hiện chưa được xây dựng dẫn đến mùa mưa nước chảy tràn gây sạt lở taluy, thiệt hại hòa màu, cây trồng của nhân dân. Đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra, có giải pháp đầu tư xây dựng.

Trả lời: Đoạn mương thoát nước từ đường Trần Phú đến suối khối 6 có chiều dài khoảng 100m, hiện trạng mương đất, nằm giữa đất ông Phương và ông Thông, đoạn mương gần đường Trần Phú có độ sâu khoảng 1,5 đến 2m, nhà ông Thông cách mương khoảng 2m, mùa mưa nước trên trục đường Trần Phú đổ dồn xuống mương này rất nhiều, gây sạt lở một số vị trí, khi mưa to có ảnh hưởng đến đất sản xuất của cuối mương. Đoạn mương này, UBND thị trấn đã khảo sát và dự kiến kế hoạch đầu tư xây dựng, nhưng theo quy định tại Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND, ngày 09/12/2021, Ban hành Quy định phân cấp ngân sách Nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025, nên UBND thị trấn không thực hiện được. Nội dung này, UBND thị trấn xin tiếp thu ý kiến và đề nghị UBND huyện xem xét cho chủ trương, hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng các công trình phải đảm bảo theo quy định nên trước mắt, đề nghị hộ gia đình ông Phương và gia đình ông Thông tạm thời rào chắn phần bờ mương gần nhà, quản lý các cháu nhỏ, không để các cháu đến gần mương nhất là mùa mưa, không vứt cây que, rác, và các chất thải xuống mương làm ách tắc dòng chảy, nhằm hạn chế sạt lở đất.

(2) Cử tri Vũ Thị Hà, Khối 9, thị trấn Đăk Tô kiến nghị: Trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn còn lại chưa được đầu tư xây dựng) hiện nay chỉ còn một số hộ dân chưa thống nhất được phương án đền bù, giải phóng mặt bằng dẫn đến đã lâu đoạn đường này vẫn chưa được đầu tư xây dựng. Đề nghị chính quyền địa phương có giải pháp xử lý phù hợp, tăng cường vận động đối với các hộ dân này để các hộ đồng thuận, sớm triển khai thi công đường cho nhân dân đi lại.

Trả lời: Hiện nay, công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nêu trên vẫn còn vướng mắc tại 05 vị trí đất của 05 hộ gia đình (02 hộ có ý kiến về đơn giá bồi thường thấp và 03 hộ có ý kiến đề nghị bồi thường bằng đất); BQL dự án đầu tư xây dựng huyện và UBND thị trấn Đăk Tô đã nhiều lần họp tuyên truyền vận động nhưng các hộ vẫn chưa đồng thuận. UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo BQL dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ các quy định hiện hành để tham mưu, đề xuất UBND huyện phương án giải quyết phù hợp; UBND thị trấn Đăk Tô đang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích, làm rõ để người dân hiểu, thống nhất với phương án bồi thường bằng tiền (vì Phương án bồi thường bằng đất, hiện tại đang gặp một số khó khăn vướng mắc nên chưa có cơ sở để triển khai thực hiện).

(3) Cử tri Nguyễn Hồng Sơn, Khối 10, thị trấn Đăk Tô kiến nghị:

- Một số hộ dân sửa xe máy dùng vòi xịt nước làm ảnh hưởng đến người đi đường. Đề nghị UBND thị trấn có biện pháp xử lý.

Trả lời: Ủy ban nhân dân thị trấn chỉ đạo Công an thị trấn, công chức phụ trách, Tổ trật tự đô thị phối hợp, kiểm tra các cơ sở rửa xe trên các trục đường để nhắc nhở và có cam kết, không sử dụng vỉa hè để là nơi rửa xe, không để nước rửa xe làm ảnh hưởng đến người đi đường. Trong thời gian đến, UBND thị trấn sẽ tăng cường chỉ đạo công chức phụ trách, các khối trưởng, tổ trật tự đô thị thường xuyên nhắc nhở và kịp thời xử lý các trường hợp tái vi phạm.

- Bà con nhân dân thường phơi lúa trên đoạn đường gần trường Chu Văn An (cũ) gây nguy hiểm cho người đi đường. Đề nghị UBND thị trấn có biện pháp để xử lý.

Trả lời: Nội dung ý kiến trên, UBND thị trấn đã có Công văn số 38/UBND, ngày 07/3/2024 về việc phối hợp trả lời kiến nghị của cử tri gửi Chi cục quản lý đường bộ III.4 xem xét trả lời cho cử tri khối 10 trước ngày 22/3/2024; tuy nhiên, đến nay UBND thị trấn chưa nhận được văn bản trả lời của Chi cục quản lý đường bộ III.4; UBND thị trấn sẽ tiếp tục đôn đốc Chi cục quản lý đường bộ III.4 trả lời bằng văn bản và thông báo để cử tri biết.

(4) Cử tri Nguyễn Tấn Sửu, Khối 10, thị trấn Đăk Tô kiến nghị: Vào mùa mưa nước chảy từ đoạn đường có biển Điện tử mang theo cát rất lớn tràn vào nhà dân. Đề nghị UBND thị trấn có hướng xử lý.

Trả lời: Ghi nhận kiến nghị của cử tri, UBND thị trấn đã thành lập đoàn đi kiểm tra thực tế tại đoạn đường Hùng Vương từ bùng binh pô kô đến hết biển điện tử theo ý kiến của cử tri, kết quả tại khu vực (đoạn từ vòng xoay Pô Kô đến hết đường đôi) có địa hình hiện trạng có độ dốc cao dần về hướng Tây, do đó mỗi khi mùa mưa nước sẽ phân tán chảy theo tự nhiên về phía vỉa hè đường Hùng Vương; đồng thời tại vị trí nêu trên (vị trí mép vỉa hè và mái taluy dương phải tuyến) theo thiết kế trên vỉa hè bê tông xi măng là hệ thống công tròn D100 (rãnh kín) chủ yếu để thoát nước mặt trên tuyến đường Hùng Vương, không có chức năng thu nước từ mái taluy dương (bên phải tuyến hướng đi Kon Tum) về hệ thống thoát nước. Nhằm giải quyết việc mưa lớn đất đá chảy tràn ra vỉa hè đường tại khu vực nêu trên, Ủy ban nhân dân thị trấn Đăk Tô đã cân đối nguồn ngân sách của địa phương, các nguồn xã hội hóa để thực hiện đào rãnh cắt nước phía trong mép vỉa hè (phần đất hiện nay do UBND thị trấn Đăk Tô quản lý) để cắt nước và dẫn về hiện trạng rãnh đoạn cuối mương thoát nước tại vị trí hết đường một chiều và thu về cống thoát nước phía hạ lưu, hoàn thành trong tháng 5/2024.

(5) Cử tri Nguyễn Đình Thông, Khối 10, thị trấn Đăk Tô kiến nghị:

- Đề nghị UBND thị trấn xem xét tình trạng chông lán đất nông nghiệp trên địa bàn vì hiện nay nhiều hộ khi làm các thủ tục chuyển nhượng mới phát hiện diện tích đất bị chông lán.

Trả lời: Tại buổi tiếp xúc cử tri khối 10 do Ủy ban nhân dân thị trấn Đăk Tô chủ trì buổi làm việc, nội dung kiến nghị của cử tri Nguyễn Thành Thông cụ thể như sau: “Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết tình trạng chông lán đất nông nghiệp trên địa bàn xã Diên Bình vì hiện nay nhiều hộ khi làm các

thủ tục chuyển nhượng mới phát hiện diện tích đất bị chồng lấn. Cụ thể là trường hợp của ông Trần Xuân Nghĩa, cư trú tại thôn 2, xã Diên Bình”.

Trong quá trình triển khai công tác đo đạc chính quy, do diện tích đo đạc, khối lượng hồ sơ cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trên địa bàn là rất lớn nên trong quá trình thực hiện, không tránh khỏi những thiếu sót, có sự chồng lấn ranh giới giữa các chủ sử dụng đất ngoài thực địa. Do đó, khi người dân thực hiện các thủ tục về đất đai trên địa bàn như chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho.... Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đắk Tô sẽ thực hiện việc đo đạc, cung cấp thông tin thửa đất, cập nhật, chỉnh lý bản đồ địa chính để người dân có cơ sở thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai theo quy định. Đối với nội dung kiến nghị nêu trên, UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tiến hành rà soát các chủ sử dụng đất tiếp giáp với thửa đất ông Trần Xuân Nghĩa nhận chuyển nhượng, đồng thời mời ông Trần Xuân Nghĩa và các hộ sử dụng đất liền kề tiến hành kiểm tra, đo đạc thực địa với sự chứng kiến của các chủ sử dụng đất giáp ranh để có cơ sở xem xét giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri theo quy định trong thời gian sớm nhất.

- Hiện nay lưới chắn rác bị hỏng tại đoạn đường gần Viễn thông vào mùa mưa nước tràn ra đường rất nguy hiểm cho người dân. Đề nghị UBND thị trấn sớm khắc phục để an toàn đi lại cho người dân.

Trả lời: Đối với nội dung trên, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp với Văn phòng quản lý đường bộ III.4 rà soát và đơn vị đã đưa vào kế hoạch sửa chữa, bảo trì đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh (đường Hùng Vương) qua khu vực nội thị thị trấn Đắk Tô để sửa chữa các vị trí hư hỏng lưới chắn rác, đà kiềng, cửa thu nước nhằm đảm bảo công năng hoạt động tại các vị trí nêu trên. Hiện nay, Văn phòng quản lý đường bộ III.4 đã có Văn bản số 92/VPQLĐBIII.4 ngày 28/02/2023 báo cáo cấp có thẩm quyền về việc tình hình xây dựng kế hoạch bảo trì năm 2025 trong đó có nội dung mà cử tri kiến nghị.

- Đề nghị cơ quan chức năng làm rõ cho người dân nắm hiệu quả của Khu công nghiệp 24/4. Nhiều doanh nghiệp đã đăng ký nhưng không hoạt động. Nhà nước cần thu hồi đất để cho người khác thuê.

Trả lời: Hiện tại, Cụm công nghiệp và Dịch vụ 24/4, thị trấn Đắk Tô có 82 doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể được Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện giao đất, cho thuê đất để sản xuất kinh doanh⁴. Qua kiểm tra hiện nay có 08 cơ sở hộ kinh doanh cá thể tự ý chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, mua bán với nhau bằng giấy viết tay sử dụng đất sai mục đích (dùng để ở và kết hợp với buôn bán tạp hóa, quán ăn....). Đối với các dự án được UBND tỉnh cho thuê đất có 06 dự án của 6 doanh nghiệp đã không thực hiện dự án, tự ý chuyển nhượng, mua bán khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép⁵.

⁴19 doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất, cho thuê đất; 63 hộ kinh doanh cá thể được Ủy ban nhân dân huyện giao đất, cho thuê đất.

⁵ Cụ thể: Có 02 cơ sở Công ty TNHH Sạc Ly Đắk Tô và Công ty TNHH Thuận Phát đã tự ý (*chuyển nhượng, mua bán*) cho Công ty cổ phần thu mua nông sản Hải Vân khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép

Việc xử lý đối với các trường hợp vi phạm hiện nay gặp rất nhiều khó khăn⁶ và đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều cơ quan chức năng và kéo dài về thời gian giải quyết. Hiện tại, UBND huyện đang giao BQL dự án đầu tư xây dựng kiểm tra, tổng hợp các trường hợp cơ sở kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân không đưa đất vào sử dụng, không sử dụng đất đúng mục đích để xem xét, xử lý theo thẩm quyền; Đối với các tổ chức đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê đất nhưng sử dụng đất không đúng mục đích, không sử dụng đất 12 tháng liên tục và tiến độ dự án chậm 24 tháng so với quy định tại chủ trương đầu tư, UBND huyện kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét thanh tra, kiểm tra và thu hồi đất theo quy định và theo thẩm quyền (*do vi phạm pháp luật về đất đai*).

- Tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu Công nghiệp 24/4. Đề nghị các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra và có biện pháp xử lý để đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường (*cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn huyện*) tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân thị trấn Đăk Tô tiến hành kiểm tra, giám sát tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về môi trường đối với các cơ sở sản xuất của các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong Cụm công nghiệp; phối hợp với đơn vị tư vấn có chức năng lấy mẫu, phân tích chất lượng môi trường để thực hiện việc quan trắc, lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường không khí tại Cụm công nghiệp, đặc biệt là khu vực sản xuất, chế biến gỗ.

- Vườn cây trước đoạn đường Hùng Vương số lượng cây chết rất nhiều. Đề nghị UBND thị trấn có kế hoạch để trồng dặm và chăm sóc để đảm bảo chất lượng.

Trả lời: Vườn cây xanh nói trên, cán bộ và nhân dân thị trấn trồng vào dịp tết trồng cây năm 2021, UBND thị trấn đã huy động lực lượng Dân quân, Ban

và chưa đúng quy định của pháp luật; 01 cơ sở đã xây dựng nhà xưởng và chuyển nhượng cho người khác sử dụng nhưng hoạt động không đúng ngành nghề như tại (*Công ty TNHH An Thắng với ngành nghề kinh doanh là gò hàn gia công cơ khí nay cho người khác thuê lại để làm ga ra sửa chữa ô tô*); 01 cơ sở là Công ty TNHH MTV Huỳnh Phú Sỹ năm 2017 được UBND tỉnh cho thuê đất, cho đến nay Công ty chưa hoàn thành việc xây dựng nhà xưởng (*mới xây dựng phần móng, trụ và tường bao*), đã dừng việc xây dựng nhà xưởng, không sử dụng đất 12 tháng liên tục và tiến độ dự án chậm 24 tháng so với quy định và 02 dự án đã xây dựng nhà xưởng nhưng hiện tại không hoạt động như tại (*Doanh nghiệp tư nhân Thủy Anh và Doanh nghiệp tư nhân Đức Vân*).

⁶ Một số cơ sở kinh doanh cá thể được Nhà nước cho thuê để thực hiện sản xuất kinh doanh trong Cụm công nghiệp không hoạt động mà đã đi khỏi địa phương và không liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước để lập thủ tục tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước quản lý mà tự ý chuyển nhượng (*bằng giấy viết tay*) cho các cá nhân khác không phải là trường hợp được Nhà nước cho thuê đất; Các cá nhân tự ý nhận chuyển nhượng của các chủ cơ sở được Nhà nước cho thuê đất khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép hiện nay đang sinh sống tại Cụm công nghiệp có rất nhiều phản ứng đối với các cơ quan chức năng, đơn vị được giao quản lý làm tăng thêm phức tạp và kéo dài thời gian cho quá trình xử lý; Ngoài ra, việc áp dụng các quy định pháp luật trong quá trình xử lý vi phạm đối với việc xử lý tài sản trên đất chưa được cấp giấy phép xây dựng còn gặp nhiều khó khăn nên dẫn đến chưa thể xử lý được tài sản trên đất do các hộ cá nhân đang sử dụng sau khi nhận chuyển nhượng (*bằng giấy viết tay*).

nhân dân khối 10 thực hiện chăm sóc, quản lý bảo vệ cây trồng nhưng do tác động nhiều yếu tố về thời tiết, con người và súc vật nên đến thời điểm hiện tại một số cây bị chết. UBND thị trấn đã kiểm tra và đăng ký kế hoạch trồng dặm vào mùa mưa năm 2024; UBND thị trấn rất hoan nghênh tinh thần đóng góp đầy trách nhiệm của cử tri, mong rằng, trong thời gian đến cùng bà con phối hợp quản lý, bảo vệ để vườn cây phát triển tốt hơn.

- Đoạn đường Lê Hữu Trác hư hỏng rất nhiều tuy nhiên hiện tại vẫn chưa được sửa chữa dù cử tri đã đề xuất nhiều lần. Đề nghị UBND thị trấn có kế hoạch sửa để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trả lời: Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND thị trấn đã tổ chức mời các cơ quan chuyên môn kiểm tra, cho ý kiến để có cơ sở lập hồ sơ, hiện nay UBND thị trấn đã hoàn thiện hồ sơ gửi Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định; sau khi có kết quả thẩm định của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND thị trấn sẽ tổ chức thực hiện các bước tiếp theo để triển khai sửa chữa đoạn đường Lê Hữu Trác để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông trên tuyến đường này.

(6) Cử tri Trần Thị Lập, Khối 10, thị trấn Đăk Tô kiến nghị:

- Đề nghị Phòng GD&ĐT xem xét sửa chữa trường trong dịp hè để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Trả lời: Hàng năm, Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng các trường học dự kiến sửa chữa trình UBND huyện phê duyệt để kịp thời hoàn thiện thủ tục đầu tư, sửa chữa trong dịp hè, vừa đảm bảo an toàn, vừa đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuy nhiên, hiện nay theo quy trình đầu tư sửa chữa trường học bằng nguồn kinh phí chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục cần phải thực hiện đấu thầu (chào hàng cạnh tranh qua mạng). Do vậy, Phòng sẽ cố gắng hoàn thiện sớm nhất có thể đảm bảo đúng quy trình quy định.

- Trục đường Hùng Vương vào mùa mưa nước tràn ra đường. Cử tri đã ý kiến nhiều lần tuy nhiên chưa được các cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết. Đề nghị sớm giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri.

Trả lời: Nội dung này UBND huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn trong quá trình thực hiện đào rãnh cắt nước phía trong mép vỉa hè đường Hùng Vương (phần đất hiện nay do UBND thị trấn Đăk Tô quản lý) để cắt nước và dẫn về hiện trạng rãnh để đảm bảo hạn chế nước trên mặt đường chảy vào nhà dân (đối với các nhà ở mái taluy âm thấp sâu hơn mặt đường phía trái tuyến) vận động, hướng dẫn người dân tại vị trí cống ra vào nhà đắp vuốt gờ bê tông để hạn chế nước mưa tràn vào sân nhà mỗi khi mưa lớn.

2.2. Xã Pô Kô

(1) Cử tri A Rak, thôn Kon Tu Dốp 2, xã Pô Kô kiến nghị: Đề nghị nhà nước xem lại phần diện tích đất khoảng 4 ha năm 2007 được Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô, giao cho nhân dân thôn Kon Tu Dốp 2 sản xuất, tuy nhiên đến năm 2015 tập thể thôn giao cho ông Cường nhận thuê có biên bản ghi nhớ, đến năm 2016 thì ông Cường cho ông Nguyễn Văn Đồng thuê

lại, nhưng ông Cường đã đốt biên bản ghi nhớ giữa ông Cường và tập thể thôn, cho đến nay diện tích trên ông Đồng đang sản xuất.

Trả lời: UBND xã Pô Kô đã tiến hành kiểm tra thực địa, đồng thời tổ chức làm việc với Ban dân nhân dân thôn Kon Tu Dốp 2, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô, ông Nguyễn Văn Đồng và ông A Rak. Kết quả kiểm tra thực địa diện tích đất nói trên nằm trong lâm phần đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô với diện tích khoảng 4,5ha. Diện tích này Công ty đã ký liên kết với Công ty NLG Miền nam trồng keo lá tràm, đến năm 2009 – 2010 thì công ty khai thác toàn bộ diện tích keo này, tuy nhiên sau khi khai thác xong thì công ty NLG Miền nam chưa bàn giao lại đất cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô nên ông Cán Văn Thơ vẫn tiếp tục canh tác trên diện tích đất này (trồng mỳ). Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô không giao cho nhân dân thôn Kon Tu Dốp 2 quản lý sử dụng. Sau đó ông Cán Văn Thơ cùng với ông Cường (là người làm thuê cho ông Thơ) bán diện tích đất trên cho ông Nguyễn Văn Đồng và ông Đồng sử dụng từ đó cho đến nay. Việc chuyển nhượng giữa ông Cường và ông Đồng không có giấy tờ mà chỉ nói miệng với nhau. Hiện tại, UBND xã Pô Kô đang tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan để xem xét, giải quyết.

(2) Cử tri A Chèo, thôn Kon Tu Peeng, xã Pô Kô kiến nghị: Đề nghị nhà nước quan tâm đo đạc, cấp bìa cho các hộ dân chưa có GCNQSD đất tại các khu vực sau nhà, sát với vùng bán ngập thủy điện Pleikroong.

Trả lời: UBND xã đã tiến hành kiểm tra và đề nghị ông A Chèo và các hộ dân liên quan đến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Đắk Tô để đăng ký đo đạc cung cấp thông tin phục vụ cho việc đăng ký cấp GCNQSD đất (cấp lần đầu) và được hướng dẫn thủ tục đăng ký cấp GCNQSD đất theo quy định (*nếu đủ điều kiện cấp GCN*).

(3) Cử tri A Xuyên, thôn Kon Tu Dốp 2, xã Pô Kô kiến nghị: Đề nghị UBND xã đo đạc, xác định lại ranh giới diện tích đất của các hộ dân đang sản xuất trên diện tích thuộc khu vực suối ĐakNa, để thôn quản lý trồng cây tạo cảnh quan sinh thái.

Trả lời: Qua kiểm tra khu vực suối Đak Na hiện nay có 09 hộ dân đang sản xuất hai bên suối (ông: A Bê; ông: A Bút; bà: Y Thah; ông: A Mai; bà: Y Cheo; bà: Y Sắp; ông: A Đang; bà: Y Sê; ông: A XSong). Qua buổi làm việc thì các bên chưa thống nhất được ranh giới đất giữa khu suối Đak Na với đất các hộ dân đang sản xuất. Để giải quyết dứt điểm việc này, thời gian tới UBND xã sẽ tiếp tục tổ chức làm việc với các hộ để giải đáp những thắc mắc và ý kiến của người dân.

(4) Cử tri A Lan, thôn Đăk Mham, xã Pô Kô kiến nghị: Đề nghị nhà nước quan tâm đất làm sân bóng đá cho thôn, hiện nay trên địa bàn thôn không có diện tích đất để làm sân bóng.

Trả lời: Hiện nay UBND xã đang xây dựng báo cáo đề xuất hướng xử lý để xin ý kiến của UBND huyện nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng này. Thôn Đăk Mơ Ham ngoài việc không có sân thể thao thì diện tích đất nghĩa địa cũng

rất nhỏ (khoảng 1103,0 m²); diện tích đất của các điểm trường Mầm non, Tiểu học cũng nhỏ; không đảm bảo cho học sinh học tập cũng như hoạt động ngoài trời.

Sân thể thao, đất giáo dục và Nghĩa địa thôn Đăk Mơ Ham được quy hoạch mở rộng trên đất của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum theo Quyết định số 96/QĐ- UBND ngày 01/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 của huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên diện tích này Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum vẫn đang canh tác (trồng cây cao su) ổn định. Do đó chưa bố trí được đất sân thể thao và đất nghĩa địa thôn Đăk Mơ Ham. Trước mắt đối với đất sân thể thao thì UBND xã đã chỉ đạo thôn Đăk Mơ Ham tạm thời tận dụng diện tích đất quy hoạch điểm trường Mầm non xã Pô Kô (trường chưa có kế hoạch xây dựng) với diện tích 322,3 m² (chiều rộng: 30m; chiều dài: 11m; 10,5m). Đến nay thôn đang vận động nhân dân san gạt mặt bằng.

2.3. Xã Tân Cảnh

(1) Cử tri Đỗ Thị Châu, thôn 3, xã Tân Cảnh kiến nghị: Nhà tôi có 01 mảnh rẫy nằm trên đường đi vào Trạm Thủy văn, họ làm nương thủy lợi dẫn đến ngập rẫy của tôi. Đề nghị UBND xã có hướng khắc phục để gia đình yên tâm sản xuất.

* **Trả lời:** Nội dung này UBND xã đã có Công văn số 88/UBND ngày 11/04/2024 về việc chuyển đơn kiến nghị của bà Đỗ Thị Châu, thôn 3 xã Tân Cảnh đến Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Kon Tum (lần 2), đến ngày 19/04/2024 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Kon Tum đã phối hợp với UBND xã, hộ gia đình bà Đỗ Thị Châu, đi kiểm tra tại vị trí cử tri kiến nghị, qua buổi kiểm tra đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Kon Tum ghi nhận và sớm có văn bản trả lời cho cử tri biết.

2.4. Xã Đăk Trăm

(1) Cử tri A Đàm, thôn Đăk Trăm, xã Đăk Trăm kiến nghị:

- Đề nghị xã quan tâm làm đường đi khu sản xuất cho bà con đoạn từ Chợ Đăk Trăm đến khu sản xuất của bà con đằng sau nhà Khánh Vinh, hôm trước Khánh Vinh có nói “nếu trong năm nay xã không làm đường cho bà con đi thì gia đình Khánh Vinh sẽ rào lại đất không cho bà con đi qua” vì vậy rất mong cấp trên quan tâm xem xét làm đường cho bà con.

Trả lời: Qua ý kiến, kiến nghị của cử tri A Đàm, UBND xã đã cử công chức chuyên môn đi kiểm tra thực tế, cụ thể:

- Năm 2020, hộ ông Trần Khánh Vinh đã tự nguyện hiến đất để làm đường giao thông nông thôn đi khi sản xuất phía sau chợ Đăk Trăm để phục vụ nhu cầu đi sản xuất của các hộ dân có đất canh tác tại khu vực này (chiều dài 04m, chiều rộng 88m, tổng diện tích 352m²). Tuy nhiên, kinh phí huyện giao về cho xã trong năm 2024 đã được UBND xã tham mưu HĐND xã phân bổ thực

hiện các nội dung khác ngay từ đầu năm; hiện nay UBND xã không cân đối được nguồn để làm đường đi khu sản xuất cho người dân.

- Trong thời gian tới, UBND xã sẽ làm việc hộ ông Trần Khánh Vinh đồng thời rà soát đường đi khu sản xuất phía sau chợ Đăk Trăm để đưa vào Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2025-2030. Trước mắt, UBND xã sẽ huy động sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn xã đổ đường cấp phối để người dân đi lại thuận tiện./.
